

กาลาเทีย 1:6-7, 3:1-5

จิตวิญญาณแบบป๊อป: "จะไม่ถูกหลอกอีก"

ศาสตราจารย์ไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

27 เมษายน 2025

เข้านี้ เรายังคงดำเนินต่อซีรีส์ที่เริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โดยเราใช้เพลงป๊อปจากไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างหลักของข้อพระคัมภีร์ในตอนเช้า แม้ว่าพระคัมภีร์และโบสถ์จะเป็นสองแหล่งแรกของกำลังใจฝ่ายวิญญาณสำหรับสาวกของพระเยซู แต่กำลังใจฝ่ายวิญญาณอาจมาจากที่อื่นได้เช่นกัน

บางครั้งอาจเป็นสถานที่ที่น่าประหลาดใจที่พระเจ้าใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อเตือนเราถึงความจริงในพระคัมภีร์ หรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นในการสนทนากับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องศรัทธา พระเยซู พระคัมภีร์ และอื่นๆ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ฉันได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนของลูกชาย และเธอพูดว่า "ฉันได้ยินคุณเทศนาในรายการ Pearl Jam เมื่อวานนี้"

ฉันไม่ได้แก้ไขเธอว่าฉันเทศนาเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ แต่ใช้เพลงของ Pearl Jam

เป็นตัวอย่างหลัก...แต่เธอสนใจอย่างจริงจัง

ดังนั้นซีรีส์นี้จึงเป็นโอกาสที่จะเชิญเพื่อนไปโบสถ์เพื่อสัมผัสประสบการณ์บางอย่างที่พวกเขาอาจไม่คาดคิด

การผสมกันระหว่างสิ่งทางโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ในความเป็นจริง

พระเยซูทรงทำเช่นนั้นเมื่อพระองค์กลายเป็นมนุษย์ –

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และเนื้อหนังที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกัน

หรือมีครอบครัวหนึ่งในโบสถ์ของเราที่อยู่ใกล้ยอดต้นคริสต์มาสของพวกเขา พวกเขาจะสะกดคำว่า "Jesus" ด้วยเครื่องประดับห้าชิ้นเสมอ นั่นศักดิ์สิทธิ์ แต่ต้นคริสต์มาสจริงๆ

แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเยซูเลย ในความเป็นจริง

ก่อนที่คริสเตียนชาวเยอรมันจะนำต้นไม้ทั้งต้นเข้ามาในบ้านในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16

กิ่งไม้เขียวชอุ่มถูกใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วในบ้านในส่วนต่างๆ ของโลก รอบๆ

คริสมาสต์ในฤดูหนาวเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาที่แตกต่างกัน

แต่เป็นวิธีเตือนใจว่าคริสต์มาสคืออะไรจริงๆ และเป็นโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับศรัทธากับคนอื่นๆ ที่แวะมา โดยเน้นย้ำถึงเหตุผลของเทศกาลนี้ด้วยชื่อของเขาที่สะกดออกมาแบบนั้น

และถ้าคุณมองใกล้ๆ คุณจะเห็นว่าด้านล่างชื่อของพระเยซูคือเครื่องประดับเอลวิส!

พูดถึงการผสมผสานวัฒนธรรมกับศรัทธาคริสเตียน และเป็นจุดเริ่มต้นการสนทนา! ฉันชอบสิ่งนี้!

ศรัทธาของเราและโลกแห่งความเป็นจริงมักจะเชื่อมโยงกัน

และบางครั้งในลักษณะที่ทำให้เราประหลาดใจ

แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้กำลังใจเราในศรัทธา

หรือให้โอกาสเราพูดคุยเกี่ยวกับศรัทธาของเรากับคนอื่นๆ นั่นคือสิ่งที่ซีรีส์นี้พูดถึง

ในปีพ.ศ. 2514

อัลบั้มร็อคแอนด์โรลที่ดีที่สุดอัลบั้มหนึ่งตลอดกาลออกโดยวงดนตรีสัญชาติอังกฤษที่ชื่อว่า The Who อัลบั้มนี้มีชื่อว่า Who's Next

และคอลเลกชันเพลงร็อคคลาสสิกจะสมบูรณ์แบบไม่ได้หากไม่มีอัลบั้มนี้ ในปี 2566 นิตยสาร Rolling Stone จัดอันดับให้อัลบั้มนี้อยู่ในอันดับที่ 77 ใน 500 อัลบั้มยอดเยี่ยมตลอดกาล

เพลงสุดท้ายมีชื่อว่า "Won't Get Fooled Again" ซึ่งมีความยาวถึง 8:32 นาที ถือเป็นเพลงที่ยาวมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานเพลงป๊อป เวอร์ชันย่อได้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลและไต่อันดับขึ้นไปถึงอันดับ 15 ในชาร์ต Billboard เพลงนี้ติดอันดับที่ 295 ในรายชื่อ 500 เพลงที่ดีที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone ประจำปี 2024 แม้ว่าในรายชื่อก่อนหน้านี้ เพลงนี้ติดอันดับสูงสุดที่ 131 ก็ตาม

เนื้อเพลง "Won't Get Fooled Again"

เป็นเพลงที่ค่อนข้างสั้นไหลและยากที่จะแยกแยะว่าหมายถึงอะไร แม้แต่ Pete Townshend มือกีตาร์นำของวงและผู้เขียนหลักของเพลงนี้ยังยอมรับเมื่อเขากล่าวว่า "มันเป็นเพลงที่แปลกจริงๆ บทแรกเป็นเพลงปฏิวัติ ส่วนบทที่สอง [ฟังดูเหมือน] มีคนเบื่อกันแล้ว" (Pete Townshend) ทฤษฎีของฉัน: บางทีเมื่อเขาร้องเพลงได้เกิน 4 นาที เขาอาจจะเบื่อที่จะเขียนมันแล้ว และนั่นก็สะท้อนออกมาในเนื้อเพลง ฉันไม่รู้

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเพลงป๊อปส่วนใหญ่ ท่อนฮุค ซึ่งเป็นส่วนของเพลงที่มักจะร้องซ้ำสองสามครั้ง เป็นส่วนที่มีน้ำหนักของข้อความในเพลง เป็นส่วนที่ให้ทิศทางและความหมายโดยรวมของเพลง และท่อนสุดท้ายของท่อนฮุคในเพลงนี้เป็นส่วนที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษในการแสดงของเพลง สองบรรทัดสุดท้ายคือ:
จากนั้น ฉันจะคุกเข่าลงและสวดอ้อนวอน:
เราจะไม่ถูกหลอกอีก

บรรทัดนั้นเป็นเหมือนคำประกาศภารกิจสำหรับพ่อแม่ ไม่มีอะไรจะทำให้คุณคุกเข่าลงสวดอ้อนวอนได้มากกว่าการเลี้ยงลูก และเด็กๆ ชอบที่จะพยายามหลอกพ่อแม่ของพวกเขา ...อย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่ฉันเคยได้ยินมา 😊

เพลงยาวถึง 8 นาที แต่ต่อไปนี้เป็นเนื้อเพลงสองสามท่อนแรกและท่อนร้องประสานเสียง จากนั้นเราจะดูการแสดงสองสามนาทีแรกของเพลง:
เราจะต่อสู้กันบนท้องถนน โดยให้ลูกหลานของเราอยู่เคียงข้างเรา และศีลธรรมที่พวกเขาเคารพพวกเขาจะหายไป (พูดจริงๆ นะ เราไม่ได้บูชาศีลธรรม แต่ประเด็นก็คือศีลธรรมที่เรามองว่ามีค่ากำลังหลุดลอยไป และมันเป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างทำนายอนาคต) และผู้ชายที่คอยกระตุ้นเรา นั่งลงเพื่อตัดสิ้นความผิดทั้งหมด พวกเขาตัดสิ้นใจและป็นลูกชองก็ร้องเพลง

ฉันจะยกหมวกให้กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โด่งค่านับให้กับการปฏิวัติครั้งใหม่ ยึดและยึดให้กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วเล่น เหมือนอย่างเมื่อวาน จากนั้นฉันจะคุกเข่าและสวดอ้อนวอนว่า เราจะไม่ถูกหลอกอีก! การเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้น เรารู้มาตลอด เราได้รับการปลดปล่อย จากที่พับไว้ นั่นคือทั้งหมด และตอนนี้การเปลี่ยนแปลง "เมื่อการปฏิวัติ" ก็มาถึง: และโลกก็ยังคงเหมือนเดิม และประวัติศาสตร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะคงต่างๆ จะถูกโบกสะบัดในสงครามครั้งต่อไป

ฉันจะยกหมวกให้กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โคว์ค่านับให้กับการปฏิวัติครั้งใหม่
ยืมและยืมให้กับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
หยิบกีตาร์ของฉันขึ้นมาแล้วเล่น เหมือนอย่างเมื่อวาน
จากนั้นฉันจะคุกเข่าลงและภาวนาวาเราจะไม่ถูกหลอกอีก!

ดังนั้น

ฉันจึงอยากแบ่งปันสามนาที่แรกของการแสดงเพลงที่พวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเพื่อนิว
ยอร์กซิตี น้อยกว่าหกสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ 9/11
เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดโดยนักดนตรีหลายคนเพื่อนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย
และครอบครัวของพวกเขา ซึ่งเสียงชีวิต และแน่นอนว่าบางคนเสียชีวิต The Who
เล่นเพลงสามเพลง รวมถึงเพลงที่มีชื่อเหมาะสมว่า "Won't Get Fooled Again"
หากคุณไม่คุ้นเคยกับเพลงนี้ ฉันจะบอกคุณว่ามันเป็นเพลงร็อคที่ค่อนข้างดี มีกลองหนักๆ
และกีตาร์ดัง โดยเฉพาะเมื่อเล่นสด... และฉันคิดว่าเราควรเร่งเสียงให้ดังขึ้นถึง 11 โมงเช้าของวันนี้
(ดูวิดีโอได้ที่: <https://www.youtube.com/watch?v=aruDK5EmAl8> ในโบสถ์
เราดูตั้งแต่ประมาณ 17:30 ถึง 21:00 น. แต่เพลงยังคงเล่นต่อไปอีกหลายนาที่)

อย่างไรก็ตาม สองเพลงร็อคที่ดีที่สุดได้เริ่มต้นซีรีส์นี้แล้ว และเราจะผ่อนคลายลงในช่วงที่เหลือ:
Steve Miller Band ในสัปดาห์หน้า จากนั้นในวันแม่ เพลงบัลลาดที่ไพเราะของวง Eagles และ
Rolling Stones กลับมาที่เพลงที่เราเพิ่งได้ยิน:

หากคุณใช้ชื่อเพลงและสองบรรทัดสุดท้ายของท่อนร้องเป็นข้อความสำคัญของเพลง
แสดงว่ามีความตั้งใจแน่วแน่สำหรับอนาคต ความหวังที่จะก้าวไปในเส้นทางที่ดี
และคำประกาศที่ว่าเราจำเป็นต้องยึดมั่นในคำเรียกร้องที่อยู่ในชีวิตของเรา ไม่มีสิ่งรบกวน
ไม่มีการหลอกลวง...ไม่มีการหลอกล่อให้ทำอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราควรจะใช้ชีวิตและดำรงอยู่ใน
โลกนี้ ในความเป็นจริง พิต ทาวน์เซนด์กล่าวถึงเพลงนี้ในภายหลังว่า "[มัน] มีไว้เพื่อให้ [ผู้คน]
รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงใจกลางชีวิตของฉันนั้นไม่สามารถขายได้
และไม่สามารถนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่ชัดเจนใดๆ ได้" (พิต ทาวน์เซนด์) นั่นเป็นการเทศนา

สำหรับคริสเตียนอย่างเราที่ยึดถือพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา
เราควรเห็นด้วยกับพระองค์

เราไม่ต้องการให้พระคัมภีร์หรือความเชื่อของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์ใดๆ
จุดประสงค์ที่เรายินยียด จุดประสงค์ที่เราเชื่อ จุดประสงค์ที่เราใช้ชีวิตและตายเพื่อพระเยซูเท่านั้น
แต่โชคไม่ดีที่คริสเตียนบางครั้งถูกความเชื่อของพวกเขานำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น
ความมั่งคั่ง การเมือง เพศ อำนาจ งานอดิเรก และอื่นๆ เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น
พระเยซูจะถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่พระองค์สร้างขึ้น
หรือพระองค์จะถูกละทิ้งโดยสิ้นเชิง
(แตกต่างจากสิ่งอื่นที่ถูกชักจูงให้เข้าร่วมในเหตุการณ์ของพระคริสต์) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และเกิดขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้ว ("โลกยังคงเหมือนเดิม และประวัติศาสตร์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง"
เหมือนกับที่เพลงกล่าวไว้) และอัครสาวกเปาโลกล่าวถึง "การละทิ้งพระเยซู"
ในจดหมายถึงคริสตจักรในกาลาเทีย

กาลาเทียเป็นจดหมายที่อ่านง่าย มีน้ำเสียงหงุดหงิดและโกรธเคือง
เนื่องจากเปาโลใช้ภาษาที่รุนแรง แต่สิ่งที่เขาทำจริงๆ คือส่งจดหมายถึงพวกเขา
เพราะเป้าหมายสูงสุดของการชักจูงให้ผู้คนเดินตามทางของพระเยซู

และเปาโลได้ยืนยันมาว่าพวกเขากำลังหลงทางจากข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้ยืนยันและเชื่อในตอนแรก พวกเขากำลังหันกลับไปหาศาสนาที่ยึดตามการกระทำ แทนที่จะวางใจพระเยซูและการจัดเตรียมของพระองค์ ศรัทธาของพวกเขาถูก “ชักจูงให้เข้าร่วมในเหตุการณ์” อื่นที่ไม่ใช่ของพระเยซูคริสต์ ฟังสิ่งนี้จากกาลาเทีย 1:6-7

หลังจากทักทายและแสดงท่าที่เป็นทางการครั้งแรกแล้ว นี่คือคำพูดแรกที่เขาพูดกับพวกเขา! เขาไม่ใช้เวลานานในการเข้าประเด็นของจดหมายเลยใช่ไหม? เห็นได้ชัดว่ามีคำสอนเท็จบางอย่างที่แพร่หลายในชุมชนคริสเตียนในกาลาเทีย ซึ่งกำลังทำลายศรัทธาของพวกเขา และข่าวนี้ก็“ได้”ไปถึงเปาโลแล้ว ในเวลาต่อมาไม่นาน เขาก็พูดในกาลาเทีย 3:1-5 ว่า...

ผู้คนในคริสตจักรในกาลาเทีย...และอาจไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็มีจำนวนมากพอที่เปาโลรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องส่งจดหมายฉบับนี้ถึงพวกเขา...ผู้คนในคริสตจักรต้องการแรงกระตุ้นที่อ่อนโยน มีความรัก และการดูแลจิตวิญญาณ เพื่อให้พวกเขากลับมาเดินบนเส้นทางแห่งศรัทธาที่ถูกต้องในพระเยซูคริสต์อีกครั้ง เขากำลังพยายามปกป้องพวกเขาจากการหลงออกห่างจากพระเยซู หรือหลงออกไกลกว่าที่เป็นอยู่แล้ว เราต้องปกป้องหัวใจและจิตใจแห่งศรัทธาของเรา เราต้องการที่จะอยู่กับพระเยซูและสิ่งที่พระองค์กำลังนำเราไป เมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามพูดถึงศรัทธาคริสเตียนของตนว่า “ฉันทำได้” หรือ “ฉันมาถึงแล้ว ฉันสามารถนั่งพักผ่อนสบายๆ ได้” หรือ “เรื่อง ‘พระเยซู’ นี้จะเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการบรรลุ _____” เมื่อนั้นเรากำลังถูกหลอก ศรัทธาของเราถูกครอบงำด้วยความเยอหยิ่ง ความเห็นแก่ตัว ศาสนาอื่น หรือสิ่งอื่น สดดี 119:105 กล่าวว่า “พระวามะของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างส่องทางของข้าพระองค์” (สดดี 119:105) ขอให้เรารักษาเส้นทางของเราให้สว่างด้วยพระวามะของพระเจ้า และให้จิตใจและจิตใจของเราเปี่ยมไปด้วยพระคุณและความรักของพระเยซู พระคริสต์

ดังที่ The Who ร้องไว้ เปาโลก็พูดไว้เช่นกันว่า “อย่าหลงกลอีกต่อไป...อย่าเอาพระวามะของพระเจ้า พระคุณของพระเจ้า ความจริงของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้า ไปแลกกับสิ่งอื่นใด เพราะสิ่งอื่นใดล้วนเป็นการหลอกลวง” และหวังว่าชาวกาลาเทียคงรู้จักสุภาษิตในพระคัมภีร์ สุภาษิต 12:15 กล่าวว่า “ทางของคนโง่ถูกต้องสำหรับพวกเขา แต่คนฉลาดฟังคำแนะนำ” (สุภาษิต 12:15) เปาโลให้คำแนะนำที่ดีแก่พวกเขา และพยายามห้ามไม่ให้พวกเขาเป็นคนโง่เขลา – แต่เป็นวิธีที่เขาพูดกับพวกเขาว่า “ชาวกาลาเทียที่โง่เขลา!” เราควรฟังคำแนะนำของเขาด้วยตัวเราเอง

ส่วนที่ยากคือการได้รับคำแนะนำต้องมีความถ่อมตัว เราไม่ต้องการฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอไป แต่ถึงแม้จะยากแค่ไหน การเป็นคนโง่เขลาจะยิ่งแย่กว่าในระยะยาว ไม่มีใครอยากเป็นเหมือนคนที่ไปหาหมอแล้วหุทั้งสองข้างใหม่อย่างรุนแรง หมอถามว่า “เกิดอะไรขึ้น” หมอบอกว่าขณะที่เขากำลังรีดเสื้ออยู่ มีคนโทรมาหาเขา เขาก็หยิบเดารีดขึ้นมาแทนโทรศัพท์ แล้วเขาแนบหู หมอบอกว่า “แล้วหุอีกข้างล่ะ” หมอตอบว่า “ไอ้เวรนั้นโทรกลับมาหาฉัน” 😊 ไม่มีใครอยากโดนเผาแบบนั้น ไม่ว่าจะตามตัวอักษรหรือโดยนัย และเล่นบทคนโง่ ดังนั้น

เปาโลจึงหงุดหงิดที่พวกเขาถูกหลอกให้เอาความเชื่อไปแลกกับการกระทำ พวกเขาละทิ้งของขวัญแห่งพระคุณที่ได้รับ และหันไปหาความเชื่อที่ผิดแทน

และคุณรู้ไหมว่า เปาโลไม่ใช่คนเดียวที่พูดแบบนี้ พระเยซูก็เช่นกัน ในมัทธิว 7:6 ตอนท้ายของคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้หมู เพราะถ้าทำเช่นนั้น พวกมันอาจเหยียบย่ำไข่มุกและหันกลับมาทำร้ายคุณ” (มัทธิว 7:6) กล่าวอีกนัยหนึ่ง จงปกป้องสิ่งที่มีค่า อย่าละเลย อย่าปฏิบัติต่อมันอย่างไม่ใส่ใจ อย่าโง่เขลาไปกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณ มิฉะนั้นสิ่งนั้นอาจนำไปสู่ความพินาศของคุณเอง และสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรามีคือศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราไม่ต้องการโง่เขลาไปกับศรัทธาของเราและกับสิ่งที่พระเยซูประทานให้เรา มันคือของขวัญแห่งความรักและพระคุณ ซึ่งอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การเชิญชวนให้ปกปิดศรัทธาของเรา อย่าเข้าใจพระเยซูผิด เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาและเสียงเพื่อพระเยซูและเป้าหมายของพระองค์ แต่เราไม่อยากให้พระเยซูถูกรองงำโดยสิ่งอื่น นั่นเป็นความโง่เขลา

ดังนั้น สำหรับพวกเราทุกคนที่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์ เรามีสิ่งล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา และเราสามารถดูแลและหล่อเลี้ยงมันได้ในขณะที่เราเติบโตเพื่อพระองค์ คุณมีความเชื่ออันล้ำค่า เพราะพระเยซูทรงมีค่า อย่าเอาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราในพระวิญญาณไปแลกกับสิ่งที่เป็นเนื้อหนังมนุษย์อย่างที่กำลังทำ ให้เราพิจารณาชีวิตของเราและถามตัวเองอย่างจริงจังว่า ฉันโง่เขลาหรือไม่ มีสิ่งหรือใครบางคนนอกเหนือจากพระเยซูที่ฉันให้ความสำคัญมากกว่าในชีวิตของฉัน... หรือในชีวิตของครอบครัวของฉันหรือคนอื่นๆ ที่ฉันมีอิทธิพลและดูแลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สำหรับคุณที่เป็นพ่อแม่ของเด็กเล็ก พระเจ้าทรงมอบความไว้วางใจให้เราดูแลลูกๆ (และหลานๆ) ในครอบครัวของเราที่จำเป็นต้องได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เป็นประจำ และได้รับการอบรมสั่งสอน... ได้รับการฝึกฝนและได้รับการเสริมกำลังในความเชื่อ เป็นอย่างไรบ้าง มีวัยรุ่นที่นี่ที่ต้องการให้พระเจ้าปลุกฝังในตัวพวกเขาและโอกาสในการรับใช้ เพื่อที่ความเชื่อของพวกเขาจะออกผลมาก มีผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในเส้นทางของการเป็นสาวกซึ่งสามารถเป็นผู้ให้ผลในบทบาทผู้นำในคริสตจักร เป็นแบบอย่างของการเป็นสาวกของพระเยซู และช่วยให้ผู้อื่นเติบโตในศรัทธาในพระเยซู

อย่าหลงคิดว่ามีสิ่งอื่นใดอีกที่คุ้มค่าที่จะสร้างชีวิตของเราขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ การเมือง เงิน อำนาจ กีฬา หรืออย่างอื่น บางอย่างสนุกหรือดีหรือจำเป็นในชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไข่มุกศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระเยซู พวกมันไม่ใช่ตัวตนหลักของเรา พวกมันเป็นรากฐานที่หนักอึ้งสำหรับชีวิต และไม่สามารถแทนที่สิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนและในหลุมฝังศพที่ว่างเปล่าได้ นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการปกป้องและยึดติดอยู่กับสิ่งนั้น อย่าโง่เขลาเกี่ยวกับสิ่งนั้น! เพื่อเป็นการอธิบายคำพูดของเปาโล เราอย่าแลกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์กับสิ่งที่เราปรารถนาจากเนื้อหนัง เราควรมีความฉลาดในการปกป้องไข่มุกแห่งศรัทธาที่เราทุกคนมี ดำเนินชีวิตตามศรัทธานั้นทุกวัน และนำผู้อื่นมาสู่เส้นทางสู่พระเยซูร่วมกับเรา เพื่อที่เราจะได้เจริญรุ่งเรืองในพระเยซู

และบางที ถ้าเราต้องการกำลังใจเพิ่มเติม หรือหากทำนองเพลงช่วยให้เราระลึกได้ว่าอย่าแลกสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตเรากับสิ่งอื่นใด

(แน่นอนว่าเพลงสรรเสริญเป็นวิธีที่ดีที่สุด)...แต่บางทีก็ควรเปิดเพลง "Won't Get Fooled Again"
แล้วเร่งเป็น "eleven" และ "get on our knees and pray" ตามที่ท่อนร้อง
เพราะไม่มีจุดเริ่มต้นที่ดีไปกว่าการอธิษฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ถูกหลอก
และให้จดจ่ออยู่ที่พระเยซูและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ดังนั้น มาทำตอนนี้เลย...อาเมน